

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2265 /BKĐT-KCHĐT  
V/v đầu tư xây dựng đường tránh  
phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh  
Quảng Trị theo hình thức PPP

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 2021/VPCP-CN ngày 07/3/2017 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị tại văn bản số 695/TTr-UBND ngày 28/2/2017 về việc đầu tư xây dựng đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Dự án) theo hình thức PPP. Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 149/VPCP-CN ngày 06/01/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chỉ đạo: “UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư Dự án theo hình thức PPP và là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành”. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 15/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đề nghị của UBND tỉnh Quảng Trị về việc đầu tư theo hình thức BOT là phù hợp với chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011. Dự án sau khi được đầu tư sẽ kết nối với quốc lộ 1, phân luồng, giảm tải giao thông và nâng cao năng lực lưu thông trên quốc lộ 1 nên đáp ứng được nguyên tắc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo quy định tại Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6442/VPCP-KTTH ngày 04/8/2016 về việc vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất về mức vốn có thể hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A

và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (nếu còn) để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Các Bộ: TC, GTVT;
- Lưu: VT, Vụ KCHT&ĐT.Hào,

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**



**Nguyễn Văn Trung**